

PHỐI HỢP THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.



Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân.



Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Sáng ngày 14/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CT-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong tình hình mới giai đoạn 2013 - 2023. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Tại Thái Bình, Chương trình phối hợp số 09 được triển khai với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với tình hình địa phương, điều kiện thực tế của địa phương. Các ngành đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ. Phối hợp nắm chắc tình hình, triển khai từ sớm, từ xa, từ cơ sở các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác công an, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị. Tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp ngay ở cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kéo

an, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình phối hợp để đưa phong trào đi vào chiều sâu; phát huy thế mạnh của từng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ theo phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở. Quan tâm đầu tư, có cơ chế, chính sách hỗ trợ để xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng chuyên trách tại cơ sở. Phát triển các phong trào trong chương trình phối hợp theo hướng thường xuyên, thực chất, hiệu quả; bám sát phương châm vừa có "điện" vừa có "điểm", từ "điểm" lan rộng "điện", từ "điện" có thêm nhiều "điểm", tạo sức mạnh đồng bộ, lan tỏa trong cộng đồng. Chủ trương công tác dân vận để nhân lên sức mạnh to lớn, vận dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu và để xuất các nội dung cần sửa đổi. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, huyện, thành phố.

đối với 3 nhóm đối tượng: UBND cấp xã và cơ sở thôn; người có đất; nhà đầu tư (người tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp). Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Giai đoạn 2021 - 2023, phong trào tích tụ, tập trung đất đai để đầu tư sản xuất quy mô lớn của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ngày càng phát triển sâu rộng. Đến nay đã có 2.648 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai với tổng diện tích tích tụ, tập trung đạt 11.216ha, bình quân 4,2ha/tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, quy mô tích tụ, tập trung phổ biến vẫn dưới 5ha/tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; hồ sơ, trình tự, thủ tục hồ trợ thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục thuê, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn khó thực hiện... Nguyên nhân do quy định của pháp luật về đất đai còn nhiều vướng mắc, khó triển khai; người dân còn tâm lý giữ đất, giữ ruộng; các cơ chế, chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh để tạo động lực khuyến khích người dân... Trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách tích tụ, tập trung đất đai thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ

Về kết quả triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU, Kết luận số 50-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện có 28 khu dân cư NTM kiểu mẫu được phê duyệt quy hoạch chi tiết, một khu đang được tổ chức lập quy hoạch chi tiết; 2 khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu đang lập quy hoạch chi tiết, 2 khu đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, trong đó 1 khu đang xây dựng, số với mục tiêu để ra tại Nghị quyết số 05 chưa đạt được. Nguyên nhân do công tác đầu tư hoặc thu hút đầu tư xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu chưa được chú trọng; quy định khung về khu dân cư NTM kiểu mẫu có một số chỉ tiêu không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay, chưa sát với nhu cầu của dân cư nông thôn, dẫn tới khó thu hút được nhà đầu tư... Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung: Quy mô quy hoạch khu dân cư NTM kiểu mẫu, cơ sở xây dựng đất trong khu dân cư, quy định mật độ xây dựng tối đa cho từng diện tích lô đất bảo đảm theo đúng quy chuẩn...

địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp tục các ý kiến tại cuộc họp, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo. Trong đó, dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tích tụ, tập trung đất đai cần nghiên cứu thêm về đối tượng hưởng hỗ trợ; phương thức thanh quyết toán; xem xét lồng ghép với cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung ương... Thống nhất với cơ chế, chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện dự thảo, phân nhóm danh mục công trình để hỗ trợ, quản lý đầu tư, nội dung, phương thức hỗ trợ... theo hướng tạo thuận lợi nhất để khuyến khích các địa phương trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh một số quy định khung về khu dân cư NTM kiểu mẫu có phù hợp, bảo đảm mục tiêu xây dựng, phát triển các khu dân cư NTM kiểu mẫu có quy mô, kiến trúc phù hợp, hài hòa với phong cảnh nông thôn, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu theo hướng văn minh, tiến bộ.

THÔNG QUA DỰ THẢO...

(Tiếp theo trang 1)

Tổng giá trị sản xuất bình quân ước đạt trên 20.500 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 10,72%/năm.

phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong chương trình hành động và các văn bản thực hiện nghị quyết để điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại nhà văn hóa thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu (Đông Hưng).

về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao.

Đến đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa về đào tạo chuyên môn và có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời với những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo trong quản lý các thiết chế văn hóa. Có giải pháp xây dựng thiết chế văn hóa tại các khu, cụm công nghiệp. Phát huy hết tiềm năng của các thiết chế văn hóa cơ sở phục vụ nhân dân. Ban cũng tiếp tục các ý kiến, kiến nghị của đại biểu, tổng hợp chuyển HĐND tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị các sở, ngành liên quan xem xét giải quyết.

QUYNH PHỤ Tuyên truyền người dân không đốt rơm, rạ sau thu hoạch

Hiện nay, tại một số địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có tình trạng người dân đốt rơm, rạ trên đường giao thông và trên đồng ruộng sau thu hoạch lúa. Dù đã có những biện pháp tuyên truyền người dân không đốt rơm, rạ, vẫn còn những lý do khó giải quyết khiến người dân buộc phải đốt, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; phối hợp các phòng chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp xử lý rơm, rạ, các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng rơm, rạ trong sản xuất nấm, phân hữu cơ, phân vi sinh... phục vụ sản xuất và các nhu cầu khác trong đời sống nhân dân; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp có tình vi phạm.

Năm nào cũng vậy, cứ sau các vụ thu hoạch lúa, nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh lại nghi ngút khói do việc đốt rơm, rạ của người dân. Thời tiết nắng nóng kết hợp khói bụi gây ra ngột ngạt, khó thở, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.



Lợi bất cập hại từ đốt rơm, rạ

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí từ việc đốt rơm, rạ, những năm qua, các sở, ngành, địa phương đã quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế, tiến tới đẩy lùi tình trạng đốt rơm, rạ. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp về phương pháp thu gom, xử lý, tái sử dụng rơm, rạ và phụ phẩm cây trồng để làm nguyên liệu sản xuất như nhiên, phân vi sinh, hàng mỹ nghệ. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng đốt rơm, rạ tại các địa phương tuy có giảm nhưng chưa bền vững.

Những ngày này, khắp các cánh đồng trên địa bàn tỉnh không khó bắt gặp những đồng ruộng cuộn cuộn khói, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do lửa và khói làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Ông Trần Văn Nhu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thanh (Kiến Xương) cho biết: Hiện nay, đa phần người dân không có nhu cầu sử dụng rơm, rạ trong đun nấu hàng ngày. Vì vậy, để hạn chế tình trạng đốt rơm, rạ, UBND xã đã chỉ đạo HTX DVNN, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp kỹ thuật xử lý rơm, rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học ngay trên đồng ruộng. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn đốt rơm, rạ sớm để giải phóng đất.

đất ngăn nên rơm, rạ không hoại mục được. Do đó, sau khi thu hoạch lúa bà con thường thu dọn rơm, rạ trên đồng ruộng để phơi khô đốt lấy tro bón cho đất vừa giảm được công xử lý, đồng thời lại tiêu diệt được mầm mống dịch hại.

Nhưng trên thực tế, việc đốt rơm, rạ lại ít hại nhiều khi mà khói rơm khuếch tán bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường, nhất là những ngày này khi tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng do cắt điện luân phiên. Thậm chí, đốt rơm, rạ còn làm mất chất dinh dưỡng của đất, tiêu diệt các loại thiên địch có ích dẫn đến phát sinh nhiều bệnh dịch hại lúa. Nếu đốt rơm, rạ tại đồng ruộng nhiều lần sẽ làm cho đất bị biến chất và trở nên chai cứng, khô cằn. Để lấy lại cân bằng sinh thái và làm tơi đất, nông dân phải sử dụng một lượng lớn phân bón hóa học, thuốc trừ sâu khiến chi phí sản xuất đội lên. Giải bày về

nguyên nhân đốt rơm, rạ, ông Vũ Đức Nghĩa, thôn Trung Lang, xã Nam Hải (Tiền Hải) cho biết: Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện nên nhu cầu cuộc sống với những đồ dùng trong sinh hoạt cũng ngày càng hiện đại. Nếu không có nồi cơm điện. Thức ăn thì nấu bằng gas nên rơm, rạ không được tận dụng. Sau khi máy gặt lúa xong chỉ việc chở thóc về nhà còn rơm, rạ phát sinh phải xử lý chứ biết làm sao. Nếu không đốt thì chắc rơm, rạ cũng chất đống ở ngoài đồng, làm ô nhiễm môi trường. Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn áp dụng các giải pháp ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý rơm, rạ và phụ phẩm cây trồng thân thiện với môi trường nhằm cải tạo đất, tạo nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, việc triển khai chế phẩm này mới dừng lại ở các mô hình thí điểm, chưa được nhân rộng nên nhiều nông dân vẫn chưa biết và chưa mặn mà với việc sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rơm, rạ sau thu hoạch.

Việc người dân đốt rơm, rạ đã diễn ra nhiều năm, lặp đi lặp lại vào mỗi vụ thu hoạch lúa. Dù đã có những biện pháp tuyên truyền người dân không đốt rơm, rạ, vẫn còn những lý do khó giải quyết khiến người dân buộc phải đốt, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.